

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SLĐTBXH-VP
V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số
91-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Khánh Hòa, ngày tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Sở Nội vụ

Thực hiện Công văn số 587-CV/BCSD ngày 08/12/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 91-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU với các nội dung như sau:

1. Việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU, ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Kết luận số 91-KL/TU), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU (Kế hoạch số 08/KH-SLĐTBXH ngày 19/01/2023). Kế hoạch đề ra 7 nhóm giải pháp với 26 nhiệm vụ cụ thể, quy định rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp. Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các phòng, đơn vị phải nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tiên phong của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Tăng cường phổ biến, quán triệt tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác cải cách hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện cải cách hành chính.

- Sở chủ động rà soát, đề xuất UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách. Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã có công văn số 1286/SLĐTBXH-VP ngày 08/5/2023 góp ý dự thảo Đề án Đẩy mạnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong. Theo đó, đề xuất ủy quyền thủ tục “Khai báo khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” từ thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

- Đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao hiệu quả cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tham mưu hoàn thiện các cơ

chế chính sách, đặc thù thuộc lĩnh vực phụ trách: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3322/KH-UBND ngày 10/4/2023 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 07/9/2023); Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3262/KH-UBND ngày 11/4/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp, đa dạng các kênh thông tin để tiếp thu, nắm bắt kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân: Tổ chức Hội nghị đối thoại và triển khai công tác An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023; hội nghị tập huấn, tuyên truyền và đối thoại trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý lao động là người nước ngoài với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

- Đẩy mạnh cải cách TTHC, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến. Sở thường xuyên quán triệt và chỉ đạo công chức được phân công tham gia quy trình xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa thực hiện đúng và đầy đủ cơ chế một cửa, một cửa liên thông và quy chế quản lý, thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở. Triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa: 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của Sở được thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn đạt 100%.

Công khai đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý tại trang thông tin điện tử của Sở, đề xuất cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Trung tâm hành chính công trực tuyến tỉnh.

Thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian, giấy tờ không cần thiết để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Trong năm 2023, Sở đã thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết 01 TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ UBND cấp huyện).

- Tuyên truyền về tình hình triển khai, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: Sở đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-SLĐTBXH ngày 25/7/2022 về tuyên truyền về chuyển đổi số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giai

đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 70/KH-SLĐTBXH ngày 14/9/2022 về Chuyển đổi số của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH ngày 11/4/2023 về Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số 52/KH-SLĐTBXH ngày 10/5/2023 triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Hằng năm, trên cơ sở đánh giá, xếp hạng Cải cách hành chính, Sở tiến hành đánh giá, phân loại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý. Đối với các đơn vị có xếp hạng chỉ số cải cách hành chính loại Trung bình thì không được xét đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Quyết định số 288/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/3/2023 tổ chức chia các Khối thi đua, hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua thuộc Ngành Lao động - thương binh và Xã hội).

2. Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể được UBND tỉnh giao tại Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND (*theo phụ lục đính kèm*)

3. Những mặt đạt được, chưa đạt được, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

a) Những mặt đạt được

Trong năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như kế hoạch CCHC năm 2023 đã đề ra; công tác CCHC của Sở đã hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể mang tính hiệu quả, thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC luôn được Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo đơn vị quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở theo hướng tinh gọn, đồng bộ và thống nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý công chức, viên chức tiếp tục được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người công chức, viên chức và người lao động được quan tâm thực hiện; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên đôn đốc các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác cải cách tài chính công đã thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành từng bước đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

- Khó khăn trong xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính:

+ Đối với một số thủ tục được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc

công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh), thời gian của Bộ công bố cho từng bước cụ thể và tổng thời gian công bố là không bằng nhau, gây khó khăn trong công tác tham mưu xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

+ Một số thủ tục hành chính được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố cho cả 3 cấp (sở, huyện, tỉnh) giải quyết nhưng không có mã số riêng gây khó khăn trong công tác tham mưu công bố tại địa phương và dễ gây nhầm lẫn cho tổ chức, các nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính (thủ tục của lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp), TTHC không quy định thời gian giải quyết (lĩnh vực Người có công).

- Kiến nghị Bộ khi công bố danh mục TTHC cần đảm bảo thời gian và phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện từng cấp.

- Kiến nghị Bộ rà soát điều chỉnh, bãi bỏ những TTHC không đáp ứng yêu cầu, điều kiện cấu thành TTHC. Đồng thời nghiên cứu công bố nội dung từng TTHC đảm bảo tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TTHC.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Tạ Hồng Quang